

การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

การสร้างกระแสโลกไร้พรมแดน ทำให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันเรื่อง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แต่ละประเทศแสวงตัวเลขนักท่องเที่ยว ที่ว่ากันเป็นสิบ ๆ ล้าน

ท่านผู้อ่านลองนึกภาพการเดินทาง

ทางผ่านเขาออกมารับการตรวจหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วแปลกใจไหมครับ

ว่าเขาจะตรวจให้รู้ว่าหนังสือเดินทางของแท้หรือของปลอมได้อย่างไร ในเวลาชั่วไม่กี่วินาที

เพราะถาดูนานคนที่ยื่นรอเป็นแถวยาวก็จะเริ่มบ่น แลวภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องท่องเที่ยวก็จะเสียหาย

มีบุคคลผู้ไม่หวังดีอยู่อย่างน้อย 3 กลุ่ม ที่ต้องหวัง **พืงหนังสือเดินทางปลอม** กล่าวคือ **อาชญากร, ผู้ก่อการร้าย และ แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย**

ส่วนวิธีการ ปลอมแปลงพาสปอร์ตนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นการขโมยหนังสือเดินทางฉบับจริงของคนอื่น หรือที่คนอื่นทำหายแล้วหาทางเปลี่ยนรูปถ่ายในหนังสือเดินทางให้เป็นของตน

อีกวิธีหนึ่งก็คือ การผลิตหนังสือเดินทางปลอมขึ้นมาทั้งเล่มเลย

หน้าที่ของนักนิติวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจพิสูจน์เอกสาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง,

ความเป็นของจริงหรือของแท้โดยเทียบวัตถุพยาน กับของแท้เพื่อดูความแตกต่าง

ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเพราะแต่ละเล่มแต่ละชาติก็มีรูปแบบของการปลอมแปลงที่แตกต่างกัน

จึงต้องแสวงหาความรู้เพื่อเรียนรู้ให้เท่าทันและเพิ่มประสิทธิภาพ

เนื่องจากการผลิต หนังสือเดินทางส่วนใหญ่จะใช้วิธีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ดังนั้น กระดาษพิมพ์จึงมีรูปแบบของจุดสีที่เป็นรหัส (Yellow Dotted Pattern) ที่สลับกลับไปมาได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่หล่อได้ โดยใช้เครื่อง VSC (Video Spectral Comparator)

สำนักงาน, นิติวิทยาศาสตร์ฮ่องกง รายงานผลการตรวจพาสปอร์ตปลอมจากประเทศต่าง ๆ 1,457 ราย เมื่อปี 2003 แล้ว พบว่าพาสปอร์ตปลอมจากประเทศจีน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัดรูปมาปะ ซึ่งเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็จะเห็นความไม่ต่อเนื่องตรงขอบรูป โดยเฉพาะบริเวณศีรษะและคอ ส่วนพาสปอร์ต

ปลอมของฮ่องกงเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนทั้งหน้าหรือเปลี่ยนเฉพาะรูป

สำหรับการปลอมแปลงพาสปอร์ตเกาหลีใต้อีกจะใช้วิธียึกแผ่นฟิล์มขึ้น (Plastic Laminate)

ด้านหน้าที่มีประวัติส่วนตัวเพื่อช่วยให้เปลี่ยนภาพถ่ายได้ง่ายขึ้น

ซึ่งวิธีการนี้จะก่อให้เกิดขอบใหม่ซึ่งไม่แนบเนียนเห็นได้ชัดจากกล้องจุลทรรศน์

โดยสรุปแล้วหนังสือเดินทางปลอมจะมีการใช้มากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์

วิธีจำเพาะในการตรวจจับพาสปอร์ตปลอมรูปแบบ ต่าง ๆ ถือว่าเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูง.

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

ข้อมูลจาก :